

คำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลมหาลีกปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพื่อธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาลีก

กล่าวตามประธานในพิธี

ข้าพเจ้า (ชื่อ - นามสกุล... ตนเอง)

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า

จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง

ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องเป็นธรรม

ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน
และขอถวายสัตวาทะ จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท

สืบสานพระราชปณิธาน

รักษาต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

กำหนดการประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“โรงพยาบาลมวกเหล็กใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MLH Together Against Corruption)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมวกเหล็ก ชั้น ๒ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมวกเหล็ก

๑๕.๓๐ น. เริ่มพิธีการประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก

ประกาศเจตนางานสุจริต

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ต้องแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล “โรงพยาบาลมวกเหล็ก จะไม่ทนต่อการทุจริต”

เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

๑. กล่าว เจตนางานสุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก
๒. นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๑๕.๔๐ น. ประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลมวกเหล็กใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MLH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใบยาของโรงพยาบาลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. ประกาศโรงพยาบาลมวกเหล็ก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Together Against
Corruption

TAC
Together Against Corruption



ขอเชิญ บุคลากรโรงพยาบาลมวกเหล็กทุกท่าน
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลมวกเหล็กใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MLH Together Against Corruption)

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลมวกเหล็ก



Together Against Corruption



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลมหาลีกใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MLH Together Against Corruption)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาลีก ในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาลีก จังหวัดสระบุรี ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรมกล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจและความละเอียดรอบคอบ การทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ซื่อสัตย์สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบนำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาลีก

TAC
Together Against Corruption

Together Against Corruption



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใบยาของโรงพยาบาลมวกเหล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมวกเหล็ก ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความที่เที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใบยา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลมวกเหล็ก ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคาประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์มีใบยาในลักษณะเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งนี้อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีใบยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีใบยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์มีใบยาและต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มีใบยาด้วยราคาสุทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ จาก การซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใบยา ต้องไม่เป็นการหาได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและระบบยา ปลุกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางศิริดา ภูริวัฒน์พงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก



ประกาศโรงพยาบาลมวกเหล็ก

เรื่อง เจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้าพเจ้า นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนาธรรมร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว โรงพยาบาลมวกเหล็ก จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศและไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางศิรดา ภูริวัฒนพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก

Sexual Harassment